
ปาฐกถาโดยปลัดกระทรวงพาณิชย นางสาวชุติมา บุณยประภัศร 
 
ทานปลัดฯ สนใจเปนพิเศษในเรื่องของสินคาเกษตร โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย ประกอบกับรัฐบาล มีนโยบาย
ผลักดันใหเกษตรกรเปลี่ยนแปลงการผลิตมาอยางตอเนื่อง แตท่ีผานมา ยังไมมีรูปธรรม ใหเห็นไดอยาง
ชดัเจนเหมือนในชวง 2-3 ปท่ีผานมา  
 
ในสวนของทานปลัดฯ เอง ก็ไดรับการผลักดันจากทานที่ปรึกษาพิมพาพรรณ มาอยางตอเน่ือง ทานจึงไดสง
เรื่องนี้ตอใหกับกรมการคาภายใน และกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ รับไปดูแลจัดการใหเรื่องเกษตร
อินทรีย มีการเติบโต มากข้ึน และไดความสําคัญในเรื่องการตลาดเปนอยางมาก 
 
จะเห็นไดวาแนวโนมเกษตรอินทรียในปที่ผานมา มีการขยายตัวมากข้ึน โดยเฉพาะพวกชา กาแฟ ผลไม และ
การทําฟารมในลักษณะผสมผสาน ทําใหมีการเติบโตในสินคาพวกนี้สูง ตลาดตางประเทศก็ใหการตอบรับท่ีดี 
ทั้งสหรัฐอเมริกา และยุโรป เชน ฝรั่งเศส เยอรมัน สวีเดน เพราะคนพวกนี้หันมาหวงใยชีวิตและดูแลสุขภาพ
กันมากข้ึน ใครๆ ก็อยากกินของท่ีปลอดภัย ตอมาก็ขยายไปสูดานบริการอินทรีย เพราะมีการนําสินคา
อินทรียไปใชในธุรกิจบริการ เชน โรงแรม สปา ฯลฯ 
 
ดานตัวเลขสงออก ก็จะเห็นวามีมูลคาสูงถึง 4 พันลานบาท จาก 0 เมื่อ 5-6 ปกอน จะเห็นไดวา หากเรามี
ความมุงม่ันก็จะทําใหตัวเลขสงออกสูงมากขึ้น 
 
ผลงานวิจัย ช้ีใหเห็นวา ผูประกอบการเกษตรอินทรียไดรับผลตอบแทนดีกวาเกษตรแบบดั้งเดิม แคเปลี่ยน
วิธีการผลิตจากเกษตรธรรมดามาเปนเกษตรอินทรีย ก็จะไดผลตอบแทนท่ีคุมคา หลังจากผานอุปสรรค
ในชวงการเปลี่ยนผานมาสูเกษตรอินทรียแลว และหลายๆ คนท่ีเปลี่ยน มาเปนเกษตรอินทรีย ก็จะหลงรัก
และไมอยากกลับไปทําเกษตรแบบดั้งเดิมอีก เพราะผล ตอบแทนท่ีดีกวา ตนทุนต่ํากวา และยังไดสุขภาพท่ีดี
ขึ้น ทําใหเกษตรกรพวกนี้ไมอยากกลับไปทําเกษตรแบบดั้งเดมิอีก ซึ่งตรงนี้รัฐบาลอยากจะใหมีเกษตรกรแบบ
นี้ใหมากข้ึน เพราะเราไมอยากใหมีเกษตรอินทรยีท่ีมีเกษตรดั้งเดิมรายลอม จึงอยากจะขอเชิญชวนเกษตรกร 
ใหรูวาแนวโนมตลาดโลกใหการตอบรับสินคาปลอดภัยตอสุขภาพ และเกษตรอินทรียคือสิ่งท่ีตอบโจทย ตอบ
ความตองการของตลาดโลก อะไรท่ีเปนอินทรีย ผลิตออกมาก็จะขายได 
 
นโยบายของทานนายกรัฐมนตรีก็ชัดเจนมาก ที่ใหทุกหนวยงานทํางานแบบเชื่อมโยงกัน จากสมัยกอนที่ตาง
คนตางทาํ ทํากันอยางไมมีแบบแผนชัดเจน แตรัฐบาลชุดน้ี ทุกหนวยงานจะตองทํางานเช่ือมโยงกัน ไดมีการ
ทําแผนการดานการตลาดใหครบวงจร  โดยยึดจากความตองการของ ตลาดเปนท่ีตั้ง ใหผูผลิตผลิตตามความ
ตองการของตลาด ทําใหรัฐบาลไมตองมามีภาระในการพยุงผลผลิตที่ตกคางขายไมได ท้ังน้ีนโยบายทาน
นายกรัฐมนตรี ตองการใหประเทศเรากาวขามกับดักของประเทศที่มีรายไดปานกลาง ไปสูวิธีการผลิตสินคาที่
มีมูลคาสูงข้ึน โดยใชนวัตกรรมเขามาชวย 
 
สัปดาหหนาจะมีการนําเสนอการจัดตั้งสถาบันสงเสริมสินคาเกษตรนวัตกรรมขึ้นมา เพื่อสราง ตลาดใหสินคา
เกษตรท่ีมีการใชนวัตกรรม เร่ิมจากสินคาเกษตรที่ปลอดภัย สินคาอินทรียจะทํา ใหตลาดนี้มีมูลคาสูงมากข้ึน 
สถาบันนี้จะเปนท่ีปรึกษาที่สมบูรณใหกับผูท่ีจะลงทุน เอาไปตอยอด ใหเกิดการผลิตในเชิงพาณิชย และเมื่อ
สถาบันเกิดข้ึน หลายทานในท่ีนี้ก็จะไดรับเชิญใหเขามาชวยกันผลักดัน โดยภายใน 5 ป สินคาอินทรียจะตอง
มีมูลคามากกวา 4 พันลาน และรายการสินคาอินทรียจะตองมมีากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
 



การทํางานจะมียุทธศาสตรและแผนงาน โดยไดนํายุทธศาสตรเดิมมาปรับตอยอดในเรื่องของเกษตรอินทรีย 
เปนยุทธศาสตรของป 2560-2564 เปนยุทธศาสตรดานการตลาดของสินคาเกษตรอินทรีย จะสอดคลองกับ 
เปาหมายของประเทศ คือผลักดันใหประเทศไทยเปนผูนําการผลิตการคา และสงเสริมการ บริโภคสินคา
อินทรีย ใหโดดเดนในอาเซียน  
 
ยุทธศาสตรของกรมการคาภายใน มี 4 ประการ  

1. ตองสรางใหเกิดการตระหนักรบัรู ชื่นชม ภูมิใจในสินคาเกษตรอินทรีย ไมใชเรื่องงายที่ทุกหนวยงาน
จะเขาใจ แตตองมีเจาภาพลุกขึ้นมานํามาชี้ใหเห็นทุกครั้งท่ีหยิบสินคาอินทรีย ก็ใหรูไดวาสินคานั้น
ตางไปจากสินคาทั่วไปอยางไร 

2. ทํายังไงใหคนท่ีเลือกสินคาอินทรียซึ่งมีราคาสูงกวาสินคาดั้งเดิมมีความมั่นใจวาสินคานั้นเปนเกษตร 
อินทรียจริง ดังนั้นตองมีการรับรอง มีการยอมรับ มีมาตรฐาน โดยเราตองทําใหผูผลิตผลิตสินคาให
สอดคลองกับมาตรฐานท่ีถูกกําหนดมา 

3. ขยายตลาดสินคาอินทรียใหเพ่ิมมากขึ้น ใหมีชองทางตลาดเพ่ิมทั้งในประเทศและตางประเทศ ใน
ประเทศก็จะตองทําใหคนรูจักกันมากข้ึน ผานการจัดงานนิทรรศการตางๆ สวนตางประเทศก็พา
ผูประกอบการที่พรอมไปรวมงานสินคาเกษตรอินทรีย เพ่ือใหเขารูวาประเทศไทยเราก็มีสินคา
อินทรีย  อยางทีเ่ราเคยไปมาแลวก็มีงานไบโอฟาร ท่ีเยอรมัน  

4. การสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาอินทรียของเรา โดยทําใหเอาไปใชแปรรูปแลวเกิดเปน สินคาใหมๆ ทํา
ใหมีคุณคามากข้ึน มีมูลคาสูงข้ึน เพ่ือตอบสนองความตองการของ ผูบริโภค เชน เอาขาวไปทําวิจัย
แลวพบวามีสารท่ีเปนประโยชนตอรางกาย ก็เอามา ผลิตเปนสินคาอยางอ่ืน เชน ทําน้ํามัน ท่ีชวย
ลดคอเลสเตอรอล ฯลฯ ซึ่งการเพ่ิมคุณคานี้ คือการนํานวัตกรรม เทคโนโลยี ใสเขาไปในสินคา โดย
ทางกรมฯ รับหนาที่ในการหาตลาดรองรับ  

 
จึงอยากใหเกษตรกรตระหนักและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากเกษตรธรรมดามาเปนเกษตรอินทรีย โดยไมตอง
กังวลเรื่องการทําตลาด เพราะทางกรมฯ จะจัดหาตลาดรองรับให ขอใหเกษตรกรตั้งใจผลิตสินคาออกมาให
ไดคุณภาพ รวมถึงการใสนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเขาไปเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับสินคา ใหเกิดความแปลกใหม ก็
จะทําใหสินคาขายได 
 
ป 59 นี้ กระทรวงก็มีหลายโครงการ เชน 

1. โครงการชางเผือกสินคาอินทรีย มอบหมายใหทานปลัดฯ แตละจังหวัดหาสินคาอินทรียมาดูวา   
ตัวไหนท่ีจะพัฒนาได แลวก็จัดอบรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพเพ่ือใหสงออกได  

2. จัดมหกรรมสินคาพวกงานนิทรรศการตางๆ 
3. ผลักดันใหไปเปดตลาดตางประเทศ 
4. ประชาสัมพันธ สงเสริม ใหความรูใหผูผลิตและผูบริโภค มีความรูความเขาใจใน เรื่องเกษตรอินทรีย

อยางตอเน่ือง 
 
สําหรับการจัดงานวันนี้ ก็เปนสวนหนึ่งของภาพใหญในการ ผลักดันเรื่องเกษตรอินทรีย ในบานเรา และคาด
วาจะมีคนมารวมงานถึง 4 หมื่นคน 
 
 
 
 


